

# วอนรัฐเลื่อนลอยตัวน้ำตาลทราย ชาวไร่อ้อยชี้สูตรไม่ลงตัวหวั่นระบบพัง

นายธีระชัย แส่นแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน เปิดเผยว่า วันที่ 25 ตุลาคมนี้ สมาคม เตรียมประชุมหารือนโยบายการยกเลิกโควตาและลอยตัวน้ำตาลทรายที่ภาครัฐประกาศลอยตัวอย่างเป็นทางการวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เบื้องต้นมองว่าหากภาครัฐยังไม่พร้อมก็ควรเลื่อนระยะเวลาออกไปก่อน เนื่องจากขณะนี้สูตรการคำนวณราคาอ้อยแบบใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ ขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายก็ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องเปิดรับฟังความเห็นอีก หากยังค้นหาคำประกาศลอยตัวทั้งที่ยังไม่มีความพร้อมเกรงว่า จะส่งผลกระทบต่ออย่างหนักต่ออุตสาหกรรมอ้อยทั้งระบบ

“อุตฯอ้อยเป็นเรื่องซับซ้อน ตอนนี้ถ้ายังไม่มีความพร้อมอยากให้เลื่อนไปก่อน ชาวไร่อ้อยไม่ได้คัดค้านการลอยตัวน้ำตาลทราย แต่อยากให้เราเมื่อพร้อมจริงๆ อย่าไปกลัวประเทศบราซิล หรือต้องเอาใจขนาดนั้นกลัวว่า จะฟ้องที่เรายังใช้ระบบเดิม เหมือนเป็นการอุดหนุนน้ำตาลทราย ถ้าไม่พร้อม

ก็ให้ใช้สูตรคำนวณราคาแบบเดิมไปก่อนที่ใช้มากกว่า 30 ปีก็ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งวันที่ 25 ตุลาคม หลังจากหารือแล้ว จะมีข้อสรุปแล้วจะเสนอกาตรัฐต่อไป” นายธีระชัยกล่าว

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมาได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนชาวไร่อ้อย และผู้แทนโรงงานน้ำตาล จนสามารถหาข้อยุติในหลักการเบื้องต้นได้แล้ว โดยมีแนวทางบริหารราคาน้ำตาลทรายตามกลไกของตลาด และการยกเลิกโควตาน้ำตาลทรายเพื่อให้สอดคล้องต่อหลักเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (ดับลิวทีโอ) ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดในการดำเนินการขั้นตอนแก้ไขปรับปรุงระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมหรือไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้มีผลบังคับใช้และพร้อมนำไปดำเนินการก่อนการเปิดหีบอ้อยในฤดูการผลิตปี 60/61 ต่อไป รวมทั้งการกำหนดราคาอ้อยขั้นต่ำในฤดูการผลิต ปี

60/61 ก่อนการเปิดหีบอ้อยได้อย่างแน่นอน ขณะที่แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการขนมหวานรายใหญ่ กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีความสับสนนโยบายการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายของภาครัฐอย่างมากกว่า มีความพร้อมในการลอยตัวจริงหรือไม่ เนื่องจากการติดตามข่าวสารเห็นทางฝ่ายภาครัฐเจียบอยู่ ขณะที่ฝ่ายโรงงานน้ำตาลทรายและชาวไร่ จะออกมาระบุว่านโยบายดังกล่าวไม่น่าจะทันตามที่ประกาศไว้ จึงอยากให้ภาครัฐ ออกมาชี้แจงความชัดเจน ขั้นตอนต่างๆ ผลกระทบต่อผู้บริโภคว่า หลังจากประกาศลอยตัวออกมาแล้วแนวโน้มราคาน้ำตาลทรายจะเป็นอย่างไร เพื่อให้ปรับตัวได้ทัน เนื่องจากน้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบของหลายอุตสาหกรรม อุตฯเครื่องดื่ม อุตฯ ขนมหวาน ซึ่งจากการพูดคุยในแวดวงผู้ประกอบการขนมหวานบางราย เริ่มมีการซื้อน้ำตาลกักตุนไว้บางส่วนแล้ว เนื่องจากยังไม่มั่นใจราคาน้ำตาลทราย หลังจากประกาศลอยตัว